

สพ.สกลนคร เขต 3 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเป็นการดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 และตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ



ด้าน นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ.สกลนคร เขต 3 เปิดเผยว่า “โครงงานคุณธรรมหรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)

โดยประเด็นที่เลือกทำโครงการนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง
เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริง
ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า 2
เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามความเสื่อมทรามทางศีลธรรม
และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการข้างหนา ผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือ การนอมนำพระบรมราโชวาท
(พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี 2530) เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนรู้ความรู้แล้ว
ยังต้องหัดทำงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทน
พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ
(จากหนังสือ”คำสอนพอ”เล่ม1หนา16)

นางสาววิศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน